

Gikuriro Kuri Bose: An Inclusive Nutrition and Early Childhood Development Program implemented by Caritas Rwanda in 3 districts.

In November 2021, Caritas Rwanda entered into a sub agreement with Catholic Relief Services to implement USAID-funded Gikuriro Kuri Bose, an Inclusive Nutrition and Early Childhood Development Program in Nyabihu, Rulindo and Burera Districts.

Implemented through a consortium led by CRS and other consortium members (Humanity and Inclusion, UMUHUZA, University of Global Health Equity and three stones International), Gikuriro Kuri Bose promotes nurturing and responsive care practices, especially in the areas of health functioning, nutrition and early childhood development (ECD) for caregivers and children.

Gikuriro Kuri Bose aims at improving health and nutrition outcomes among women of reproductive age and adolescents and improving infant and young child feeding practices. The Program also aims at addressing child development gaps, significant unmet physical rehabilitation, assistive technology (rehab/AT), and social inclusion needs for infants and children.

The program also focuses on community-level service delivery, community-health facility linkages, and district-level capacity development. Gikuriro Kuri Bose also addresses issues of inclusion and participation, including access to programs and services for children and adults with disabilities, in line with Government of Rwanda priorities.

Mr. Yves Ntimugura, the Gikuriro Kuri Bose Program Coordinator at Caritas Rwanda believes that the Program will contribute towards reducing childhood stunting, ameliorate nutritional outcomes, increasing access to Rehab and AT services and improving child developmental outcomes in Nyabihu, Burera and Rulindo districts.

Gikuriro Kuri Bose was launched after the completion of the 5 years' USAID-funded Gikuriro Program in 2020. Through support from USAID; CRS in collaboration with the Government of Rwanda, SNV and 6 local NGO partners implemented the Gikuriro Program in 8 districts of Rwanda. The Program aimed at improving the nutritional status of women of reproductive age and children under five years of age through an integrated nutrition and WASH programming approach. Caritas Rwanda implemented Gikuriro program In Nyabihu and Ruhango districts.

In a monitoring field visit of the Caritas-implemented activities of the Gikuriro Kuri Bose Program in Nyabihu, Burera and Rulindo in June 2022, Father Jean Marie Vianney Twagirayezu, Caritas Rwanda Secretary General appreciated the work being done to improve health and inclusive nurturing care practices for children in Caritas Rwanda's coverage areas. He appreciated the good collaboration and commitment of the local government and health facilities staff to achieve the goal of the Gikuriro Kuri Bose program.

Gikuriro Kuri Bose : Un programme inclusif de nutrition et de développement du jeune enfant mis en œuvre par Caritas Rwanda dans 3 districts.

En Novembre 2021, Caritas Rwanda a conclu un sous-accord avec Catholic Relief Services pour mettre en œuvre Gikuriro Kuri Bose, un programme inclusif de nutrition et de développement du jeune enfant, financé par l'USAID, dans les districts de Nyabihu, Rulindo et Burera.

Mis en œuvre par le biais d'un consortium dirigé par CRS et d'autres membres du consortium (Humanity and Inclusion, UMUHUZA, University of Global Health Equity et Three Stones International), Gikuriro Kuri Bose promeut des pratiques de soins nourrissants et réactifs, en particulier dans les domaines du fonctionnement de la santé, de la nutrition et de la développement de l'enfant (DPE) pour les soignants et les enfants.

Gikuriro Kuri Bose vise à améliorer la santé et la nutrition des femmes en âge de procréer et des adolescentes et à améliorer les pratiques d'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants. Le programme vise également à combler les lacunes de développement de l'enfant, les besoins importants non satisfaits en matière de réadaptation physique, de technologie d'assistance (réadaptation/TA) et d'inclusion sociale pour les nourrissons et les enfants.

Le programme met également l'accent sur la prestation de services au niveau communautaire, les liens entre les établissements de santé communautaires et le développement des capacités au niveau du district. Gikuriro Kuri Bose aborde également les questions d'inclusion et de participation, y compris l'accès aux programmes et services pour les enfants et les adultes handicapés, conformément aux priorités du Gouvernement Rwandais.

M. Yves Ntimugura, coordinateur du programme Gikuriro Kuri Bose à Caritas Rwanda, estime que le programme contribuera à réduire le retard de croissance chez les enfants, à améliorer les résultats nutritionnels, à accroître l'accès aux services de réadaptation et d'AT et à améliorer les résultats du développement de l'enfant dans les districts de Nyabihu, Burera et Rulindo.

Gikuriro Kuri Bose a été lancé après l'achèvement du programme de 5 ans "Gikuriro" financé par l'USAID en 2020. Grâce au soutien de l'USAID ; CRS, en collaboration avec le Gouvernement du Rwanda, SNV et 6 ONG locales-partenaires ont mis en œuvre le programme Gikuriro dans 8 districts du Rwanda. Le programme visait à améliorer l'état nutritionnel des femmes en âge de procréer et des enfants de moins de cinq ans grâce à une approche intégrée de la nutrition et de la programmation WASH. Rappelons que Caritas Rwanda a mis en œuvre le programme Gikuriro dans les districts de Nyabihu et Ruhango.

Lors d'une visite de suivi sur le terrain des activités mises en œuvre par Caritas dans le cadre du programme Gikuriro Kuri Bose à Nyabihu, Burera et Rulindo en Juin 2022, l'Abbé Jean Marie Vianney Twagirayezu, Secrétaire Général de Caritas Rwanda, a apprécié le travail accompli pour améliorer la santé et les pratiques de soins attentifs inclusifs pour les enfants dans les zones de couverture de Caritas Rwanda. Il a apprécié la bonne collaboration et l'engagement du personnel du gouvernement local et des établissements de santé pour atteindre l'objectif du programme Gikuriro Kuri Bose.

Gikuriro Kuri Bose: Umushinga ushyirwa mu bikorwa Caritas Rwanda wita ku mirire myiza kuri bose ndetse no ku mikurire myiza y’abana bo mu turere twa Nyabihu, Rulindo na Burera.

Mu kwezi k’ Ugushyirwa 2021, Caritas Rwanda yagiranye amasezerano Catholic Relief Services kugira ngo ishyire mu bikorwa umushinga uterwa inkunga na USAID ariwo Gikuriro Kuri Bose. Uyu mushinga ukaba ufite inshingano zo kwita ku mirire myiza kuri bose ndetse no ku mikurire myiza y’abana bo mu turere twa Nyabihu, Rulindo na Burera.

Uyu mushinga ushyirwa mu bikorwa binyuze mu ihuriro riyobowe na CRS hamwe n’abandi bafatanyabikorwa barimo (Humanity and Inclusion, UMUHUZA, University of Global Health Equity ndetse na Three Stones International). Umushinga Gikuriro Kuri Bose uteza imbere uburyo bwo kwita no kwita ku buzima, imirire myiza ndetse n’imikurire y’abana n’imibereho myiza y’ababyeyi (ECD).

Gikuriro Kuri Bose igamije guteza imbere ubuzima n’imirire myiza mu bagore bageze mu myaka yo kwororoka ndetse n’ingimbi. Umushinga kandi wita no kubijyanye no kunoza uburyo bwo kugaburira abana bato ndetse n’abatangiye gukura. Umushinga Gikuriro kuri Bose ugamije kandi gukemura icyuho gikunze kugaragara mu iterambere ry’abana, cyane cyane mu mikurire myiza y’umubiri, ikoranabuhanga (assistive technology / rehab / AT), hamwe n’imibereho myiza ku bana bato.

Uyu mushinga kandi wibanda ku gutanga serivisi ishingiyeye ku muturage, ikamuhuza n’ibigo nderabuzima, ndetse no kwongera ubushobozi binyuze ku rwego rw’akarere. Gikuriro Kuri Bose kandi ikemura ibibazo by’ubusumbane ndetse no kugira uruhare mu mibereho myiza y’umuturage, harimo kwegerezwa gahunda na serivisi ku bana ndetse n’abantu bakuru bafite ubumuga, bijyanye na gahunda ya guverinoma y’u Rwanda.

Bwana Yves Ntimugura, Umuhuzabikorwa w’umushinga Gikuriro Kuri Bose muri Caritas Rwanda yizera ko iyi gahunda izagira uruhare mu guhagarika igwingira ry’abana, guteza imbere gahunda yo kugeza imirire myiza kuri bose, kongera serivisi za Rehab na AT ndetse no kuzamura umusaruro w’iterambere ry’abana mu turere twa Nyabihu, Burera na Rulindo.

Umushinga Gikuriro Kuri Bose watangijwe nyuma y’isozwa ry’umushinga w’imyaka itanu “Gikuriro” mu mwaka w’2022. Uyu mushinga waterwaga inkunga na USAID kubufatanye na Guverinoma y’u Rwanda, CRS, SNV n’abandi bafatanyabikorwa batandatu barimo imiryango itegamiye kuri Leta. Umushinga Gikuriro bukaba warakoreraga mu turere 8 two mu Rwanda aho waharaniraga kwita ku mirire y’abagore bageze mu gihe cyo kwororoka ndetse n’abana bari muni y’imyaka itanu binyuze muri gahunda yo kwita ku mirire ndetse na WASH. Caritas Rwanda yashyize mu bikorwa uyu mushinga wa Gikuriro mu turere twa Nyabihu na Ruhango.

Mu ruzinduko rwo gusura ibikorwa by’umushinga Gikuriro Kuri Bose i Nyabihu, Burera na Rulindo muri Kamena 2022, Padiri Jean Marie Vianney Twagirayezu, umunyamabanga mukuru wa Caritas Rwanda yashimye imirimo ikorwa mu rwego rwo guteza imbere imirire myiza n’ubuzima ndetse no kwita ku bana mu turere twa Nyabihu, Burera na Rulindo. Yaboneyeho kandi no gushimira ubufatanye burambye bw’inzego z’ibanze ndetse n’abakozi b’ibigo nderabuzima kugira ngo intego y’umushinga Gikuriro Kuri Bose igerweho.